

การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานรัฐ และประชาชน  
จากทุกภาคส่วน ผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  
ตำบลบางช้าง อำเภอมวกพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง อำเภอมวกพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้การนำโดยท่านนายกฯ ทศพล ชื่นจิต นายกองคํการบริหารส่วนตำบลบางช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางช้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร ตัวแทนภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การเพิ่มเติม “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)” ให้ได้โครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างจะดำเนินการในอนาคตตรงกับความต้องการและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางช้าง เพื่อการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๗ คน ซึ่งที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้เสนอปัญหาและความต้องการที่หลากหลาย เช่น เสนอปัญหาความต้องการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ปัญหาเรื่องถนน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การฝึกอาชีพ เรื่องการขุดลอกคลอง เป็นต้น พร้อมการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างได้เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการที่เวทีประชาคมท้องถิ่นได้เสนอมาในครั้งนี้ เพื่อนำมาถกแถลง ประมวลผล และจัดทำเป็นโครงการพัฒนา บรรจุในเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม และเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างเห็นชอบตามลำดับ และเพื่อให้มีโครงการพัฒนาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

สำหรับผลการจัดเนิการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางช้าง เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

๑. มีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางช้าง เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ทั้งสิ้น ๕๗ คน โดยมาจากเครือข่ายจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. กลุ่มเกษตรกร ตัวแทนภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

๒. ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางช้างร่วม ร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบท้องถิ่น ซึ่งได้เสนอปัญหาความต้องการไว้ อาทิเช่น ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ปัญหาเรื่องถนน เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การฝึกอาชีพ เรื่องการขุดลอกคลอง เป็นต้น

๓. ทุกประเด็นปัญหาและความต้องการนั้น ผ่านมติความเห็นชอบต่อเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางช้าง ในครั้งนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งจากผลที่ได้รับดังกล่าว เวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลบางช้าง ได้เสนอแนะไว้ดังนี้

๑. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นำปัญหาและความต้องการที่เสนอผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ ไปวิเคราะห์ ประมวลผล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามลำดับ

๒. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง รวบรวมบรรจุเป็นกิจกรรมโครงการพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไปในอนาคต ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดไว้

/และจาก...

และจากข้อเสนอแนะข้างต้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างได้นำผลการมีส่วนร่วมใน ครั้งนี้ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างมีการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน พร้อมกับนำไปวิเคราะห์ ประมวลผลเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต

๒. ตามที่เวทีประชาคมท้องถิ่น ได้เสนอปัญหาความต้องการผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับ ตำบลบางช้างในครั้งนี้ ซึ่งบางประเด็นปัญหาความต้องการ ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางช้างได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ การปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุด เป็นต้น

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างได้มีการรวบรวม และประมวลผล ปัญหาและความ ต้องการ จัดทำเป็นรูปแบบของโครงการพัฒนาท้องถิ่น และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง พร้อมการนี้ ได้ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ทราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว





